

**TỔNG CỤC HẢI QUAN  
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5409** /TCHQ-CCHĐH  
V/v mở nhiều tờ khai nhập khẩu khác  
loại hình cho cùng một chuyến hàng  
máy móc, thiết bị nhập khẩu

Hà Nội, ngày **08** tháng **10** năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Ban Cải cách hiện đại hoá (Ban CCHĐH) – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/0712/TCHQ ngày 10/07/2012 của Công ty Intel Products Việt Nam (IPV) về việc mở nhiều tờ khai nhập khẩu khác loại hình cho cùng một chuyến hàng máy móc, thiết bị nhập khẩu, cụ thể như sau: IPV có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị chính từ nhà cung cấp A và mua thêm các linh kiện, phụ tùng, vật tư từ nhiều nhà cung cấp B, C... ở các nước khác nhau. Các linh kiện, phụ tùng, vật tư được các nhà cung cấp B, C... gửi về cho nhà cung cấp A và lắp ráp hoàn chỉnh vào máy móc, thiết bị chính và gửi về Việt Nam cho IPV. Với quy trình này, Intel sẽ phải thực hiện thanh toán cho các nhà cung cấp A, B, C... theo đúng đơn đặt hàng. Vì vậy, IPV đề nghị cho phép mở từng tờ khai nhập khẩu ứng với từng nhà cung cấp A, B, C... trong cùng một chuyến hàng nhập khẩu theo hai loại hình: NCX02 cho máy móc thiết bị chính và NCX03 cho linh kiện, phụ tùng, vật tư gắn trong máy móc, thiết bị chính để đảm bảo việc tuân thủ đúng quy định Hải quan và yêu cầu thanh toán của ngân hàng tại Việt Nam. Đối với đề nghị của IPV, Ban CCHĐH- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ theo các quy định hiện hành để thực hiện thủ tục hải quan cho Công ty Intel Products Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo về Ban CCHĐH – Tổng cục Hải quan để được giải quyết.

Ban CCHĐH - Tổng cục Hải quan thông báo đề Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công ty Intel Products Việt Nam;  
Đ/c: Lô I2, Đường D1, Khu công nghệ cao TP.  
Hồ Chí Minh, Quận 9, TP. HCM.
- Lưu: VT, CCHĐH (02b).

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Trần Quốc Định**